

Vietjet Air được vinh danh dẫn đầu về quản trị tài chính và hàng không

18:15 31/01/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Vietjet Air vừa được tạp chí tài chính hàng đầu thế giới International Finance vinh danh cùng lúc với 2 giải thưởng trong lễ trao giải được tổ chức tại Thủ đô Bangkok, Thái Lan với sự tham dự của gần 400 doanh nghiệp, lãnh đạo hàng đầu thế giới về tài chính, ngân hàng, hàng không, công nghệ...

Giải thưởng International Finance được tổ chức thường niên từ hơn một thập kỷ qua bởi tạp chí International Finance, một tạp chí tài chính và kinh doanh cao cấp của Vương quốc Anh. Giải thưởng vinh danh những doanh nghiệp, tổ chức có thành tựu xuất sắc, kỹ năng lãnh đạo, và năng lực hoạt động nổi bật theo tiêu chuẩn quốc tế trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, hàng không, bảo hiểm, năng lượng, dịch vụ,...



Giải thưởng vinh danh Vietjet là “Hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất” và “Hãng hàng không quản trị tài chính tốt nhất”.

Vietjet được đánh giá cao với các kết quả xuất sắc đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trong việc tối ưu trải nghiệm hàng không cho khách hàng, liên tục mang tới các sản phẩm, dịch vụ đổi mới, sáng tạo, an toàn và chi phí hợp lý. Vietjet Air cũng là một hãng hàng không mở rộng mạnh mẽ mạng bay quốc tế, bao phủ hết châu Á - Thái Bình Dương, có kết quả kinh doanh tích cực sau đại dịch, phát triển bền vững với các mục tiêu ESG.

Ông Michael Hickey, Phó Tổng giám đốc Vietjet, nhấn mạnh: “Vietjet tự hào là hãng hàng không thế hệ mới, đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng, tiên phong mang lại cơ hội đi lại văn minh, hiện đại, tiện lợi với chi phí tiết kiệm cho người dân và du khách trong khu vực và khắp năm châu. Sự ghi nhận của cộng đồng kinh doanh và tài chính quốc tế đồng thời là minh chứng cho hoạt động tài chính hiệu quả và minh bạch của hãng, khẳng định vai trò dẫn đầu trong thúc đẩy kinh tế, thương mại, du lịch và là đối tác tin cậy trong ngành hàng không thế giới.”



Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet dẫn đầu cuộc cách mạng trong ngành hàng không Việt Nam, khu vực và thế giới.

Vietjet hiện khai thác hơn 100 tàu bay với mạng bay phủ khắp Việt Nam, Thái Lan và quốc tế đến Australia, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Singapore, Kazakhstan...phục vụ hơn 185 triệu lượt khách trong nước và quốc tế với rất nhiều sản phẩm như chương trình mua vé máy bay trả góp “Bay trước - Trả sau”, bảo hiểm Sky Care miễn phí, chương trình khách hàng thân thiết Vietjet SkyJoy...

Khách hàng bay cùng Vietjet còn có cơ hội trải nghiệm các món ăn nóng, tươi ngon, đặc sắc ẩm thực Việt Nam và các nước như ; phở Thìn, bánh mì Việt Nam, hay tinh hoa ẩm thực thế giới như bánh bao Thượng Hải, dimsum, Halal food, mì Ý, cơm Thái, các chương trình nghệ thuật đặc biệt ngay trên tàu bay hiện đại ở độ cao 10.000 mét.

Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet dẫn đầu cuộc cách mạng trong ngành hàng không Việt Nam, khu vực và thế giới. Với khả năng quản lý chi phí, khai thác, vận hành vượt trội, Vietjet mang tới cơ hội bay với chi phí tiết kiệm, linh hoạt, cung cấp đa dạng dịch vụ, đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.

Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và sở hữu chứng nhận an toàn khai thác IOSA. Hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam được xếp hạng 7 sao - cao nhất thế giới về an toàn hàng không bởi tổ chức uy tín AirlineRatings, top 50 hãng hàng không tốt nhất toàn cầu về hoạt động và sức khỏe tài chính trong hai năm 2018, 2019 của AirFinance Journal, liên tục nhận giải hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất trao bởi các tổ chức uy tín như Skytrax, CAPA, AirlineRatings...

Bảo Châu

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/vietjet-air-duoc-vinh-danh-dan-dau-ve-quan-tri-tai-chinh-va-hang-khong>